

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 8 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM**

**Kính gửi:** - Các đơn vị trong toàn trường;  
- Các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTTT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KHCN cấp mã: ISSN 2588 - 1256.

Tới thời điểm hiện tại, Tạp chí đã xuất bản 7 số với 140 bài báo khoa học của các tác giả cả trong và ngoài trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác với quy trình đánh giá bài báo qua 2 - 3 vòng phản biện và duyệt ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí đang xuất bản trực tuyến để bạn đọc truy cập miễn phí tại địa chỉ: <http://tapchi.huaf.edu.vn>, tiến đến xin xuất bản các số bằng tiếng Anh.

Hội Đồng Giáo sư Nhà Nước đã có quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 về danh mục tạp chí Khoa học được tính điểm năm 2019, Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã được tính điểm ở 02 hội đồng Giáo sư ngành Nông Nghiệp - Lâm Nghiệp, và Liên ngành Chăn Nuôi-Thú Y-Thủy Sản.

Với mục tiêu hướng đến 1 tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng tại Tạp chí ở các số tiếp theo.

Các tác giả/nhóm tác giả vui lòng gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm qua email: [tapchidhnl@huaf.edu.vn](mailto:tapchidhnl@huaf.edu.vn) và bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ 102 Phùng Hưng, Tp. Huế, điện thoại liên hệ: **0234 3525049**.

Ban biên tập Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGH (để b/c);
- Lưu: VT, Tòa soạn

